

ĐẶNG LÊ NGUYỄN VŨ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 2/10, tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập (Hưng Hà) đã diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Đặng Lê Nguyễn Vũ là thí sinh đầu tiên xuất sắc vượt qua các vòng thi tuần, thi tháng, thi quý trong năm thứ 22 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia để mang điểm cầu truyền hình trực tiếp về với Thái Bình. Trong chương trình chung kết cuộc thi, cùng với Đặng Lê Nguyễn Vũ là 3 thí sinh khác: Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT

Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La), Vũ Nguyễn Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam). Với sự chuẩn bị chu đáo, bản lĩnh, tự tin và khát khao chiến thắng, Đặng Lê Nguyễn Vũ liên tục dẫn đầu qua các vòng thi khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Ở vòng thi cuối cùng, sau khi bị thí sinh Vũ Nguyễn Sơn vượt lên dẫn trước, Đặng Lê Nguyễn Vũ gây ấn tượng mạnh khi bình tĩnh trả lời đúng câu hỏi

cuối cùng của chương trình, qua đó tạo nên chiến thắng thuyết phục, trở thành nhà leo núi đầu tiên đến từ Thái Bình đạt được vòng nguyệt quế, cơ hội du học và nhận được phần thưởng trị giá 40.000 USD.

Trong suốt phần thi của thí sinh Đặng Lê Nguyễn Vũ, các khán giả tại điểm cầu Thái Bình đã có những màn cổ vũ sôi động, ấn tượng, thể hiện tình yêu lên dẫn trước, Đặng Lê Nguyễn Vũ gây ấn tượng mạnh khi bình tĩnh trả lời đúng câu hỏi cuối cùng của chương trình, qua đó tạo nên chiến thắng thuyết phục, trở thành nhà leo núi đầu tiên đến từ Thái Bình đạt được vòng nguyệt quế, cơ hội du học và nhận được phần thưởng trị giá 40.000 USD.

TU ANH

“Phía trước còn nhiều đỉnh cao em cần phải chinh phục”

Liên tục dẫn đầu trong các phần thi của trận chung kết, bị rượt đuổi sát nút bởi thí sinh có điểm số cao thứ hai, câu trả lời mang tính quyết định ở câu hỏi cuối cùng, Đặng Lê Nguyễn Vũ đã chứng minh mình xứng đáng với biệt danh “vua tốc độ” và giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.



Đặng Lê Nguyễn Vũ xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Hỏi hốp qua từng phần thi

8 giờ 30 phút ngày 2/10, chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh: Đặng Lê Nguyễn Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyễn Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Cùng với trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam là bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp gồm: Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình), quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng; quảng trường Tây Bắc (Sơn La) và Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng đã giúp Nguyễn Sơn giành được 170 điểm và chỉ xếp sau Nguyễn Vũ 5 điểm khiến khán giả cổ vũ cho Nguyễn Vũ khá hồi hộp và lo lắng. Đến phần thi về đích của Bùi Anh Đức, em đã ghi được 30 điểm ở câu hỏi tiếng Anh và giành được 105 điểm. Nguyễn Sơn quyết định bấm chuông trả lời câu hỏi trong phần thi của Anh Đức nhưng đây không phải là câu trả lời đúng và em cũng bị trừ điểm chỉ còn 155 điểm. Phần thi về đích cuối cùng của Vũ Bùi Đình Tùng khiến người xem hồi hộp nhất bởi sẽ quyết định ai là người giành được vòng nguyệt quế. Nam sinh lựa chọn gói 30, 30, 30 điểm. Dù gặp phải một câu hỏi lịch sử khó nhưng Đình Tùng đã có câu trả lời chính xác. Đến với câu hỏi thứ hai về tiếng Anh, Đình Tùng không có câu trả lời đúng, Nguyễn Sơn

quyết định bấm chuông. Đây là thời khắc vô cùng hồi hộp bởi nam sinh này đã có đáp án đúng, thay đổi điểm số từ 155 lên 185 điểm, trở thành người dẫn đầu đoàn leo núi. Đến với câu hỏi cuối, Đình Tùng quyết định chọn ngôi sao hy vọng. Nhưng thí sinh này không có câu trả lời đúng. Quyết định bấm chuông và đưa ra câu trả lời của Nguyễn Vũ khiến người xem nín thở. Khoảnh khắc người dẫn chương trình công bố “Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm nay chính là... Đặng Lê Nguyễn Vũ”, không chỉ Nguyễn Vũ mà tất cả những người cổ vũ cho em đều không kìm nén được cảm xúc bởi em là nam sinh đầu tiên mang điểm cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia về với Thái Bình, cũng là nam sinh giành được vòng nguyệt quế của trận chung kết năm nay.

Chia sẻ nhanh sau khi trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22, Đặng Lê Nguyễn Vũ cho biết: Em chưa thật hài lòng với phần thi dẫn đầu đoàn leo núi. Đặc biệt, ở phần thi về đích, khi bị bạn Nguyễn Sơn dẫn trước điểm số, em cảm thấy rất run. Việc trả lời đúng câu cuối cùng và giành chiến thắng chung cuộc đối với em cứ như một giấc mơ. Em không tin được mình đã trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Trong thời khắc ấy, em chỉ nghĩ đến người thân, đến điểm cầu Thái Bình.

Hành trình chinh phục đỉnh Olympia

Trong 4 nhà leo núi năm nay, chỉ có Đặng Lê Nguyễn Vũ không phải là học sinh trường chuyên. Tuy nhiên, đây không phải là điều em lo lắng nhất. Nguyễn Vũ chia sẻ trước

KHÁNH THÀNH TRƯỜNG MẦM NON...

(Tiếp theo trang 1)

UBND xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức lễ cắt băng khánh thành Trường Mầm non Quỳnh Ngọc giai đoạn 2. Tới dự có các đồng chí: Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện nhà tài trợ; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ.

Trường Mầm non Quỳnh Ngọc được xây dựng từ năm 2014, hiện có 468 học sinh. Với địa bàn xã rộng, quy mô trường lớn nên đến nay vẫn còn 5 lớp học tại 2 điểm lẻ nằm cách xa trung tâm Trường. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, những năm qua, cùng với nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện và địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Ngọc luôn tích cực huy động nguồn xã hội hóa và con em xa quê thành đạt quan tâm đầu tư để hoàn thiện các công trình phúc lợi, trong đó ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất trường học. Tháng 4/2022, Công ty Cổ phần 216 đã tài trợ cho địa phương 9,3 tỷ đồng xây dựng dãy nhà hai tầng gồm 8 phòng học; tài trợ làm tuyến đường dẫn vào nhà trường 335 triệu đồng và tặng một số trang thiết bị phục vụ việc dạy học trị giá 500 triệu đồng. Tổng giá trị công trình Công ty Cổ phần 216 tài trợ trên 10,1 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện thực hóa ước mơ của cô và trò nhà trường là được dạy và học trong môi trường khang trang, hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh cùng các nhà tài trợ, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã tặng hoa chúc mừng và cắt băng khánh thành dãy phòng học mới của nhà trường.

Nhân dịp này, Quỹ Hoa Đào đã trao 50 suất quà và 28 suất tiền ăn bán trú trong năm học 2022 - 2023 cho 28 cháu có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 71,2 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

hội thảo, hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống cho giáo viên, học sinh.

Thông qua các hoạt động trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyên đội số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường vai trò, trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Tại lễ khai mạc, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ kinh phí để tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.

Xuất hiện ngao dạt vào bờ biển Tiên Hải

Theo thông tin từ chính quyền 2 xã Nam Thịnh, Nam Phú (Tiên Hải), tại bãi biển của 2 địa phương đã phát hiện một lượng lớn ngao giẫy bị sóng biển đánh dạt vào bờ, nằm chất đống dọc bờ biển, ước tính khoảng gần 10 tấn. Ngao trôi dạt vào bờ có cả con còn sống và đã chết.



Người dân 2 xã Nam Thịnh, Nam Phú vớt ngao dạt vào bờ biển.

Ảnh: CTV

Khi có hiện tượng ngao dạt vào bờ, người dân địa phương đã đi vớt. Hai xã Nam Thịnh, Nam Phú đã xác minh sự việc trên và tìm hiểu nguyên nhân ngao dạt vào bờ là ngao tự nhiên, do sóng đánh dạt vào bờ.

MANH THẮNG

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Sửa đổi quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

(chinhphu.vn) Ngày 1/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Đối với phim: Trước khi cung cấp trên dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim theo tiêu chí phân loại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim thì để nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng.

Đối với chương trình thể thao, giải trí: Phải được biên tập, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ và hiển thị cảnh báo trong khi cung cấp dịch vụ, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Đơn vị cung cấp dịch vụ cần có nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan để thực hiện hoạt động biên tập, phân loại.

Bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt Về biên dịch nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, Nghị định nêu rõ, việc biên dịch phim, chương trình nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Nội dung biên dịch đối với từng loại chương trình (nếu có) được thực hiện biên tập, phân loại như quy định trên.

Thành, truyền hình tại lãnh thổ Việt Nam không cần thỏa thuận về bản quyền. Tại Nghị định số 71/2022/NĐ-CP, quy định này được sửa đổi như sau: Các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của pháp luật được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam thông qua thỏa thuận điểm nhận tín hiệu giữa cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ. Đồng thời, Nghị định số 71/2022/NĐ-CP bổ sung quy định: Các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, nội dung của dịch vụ giá trị gia tăng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bản quyền như sau: 1- Có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật; 2- Bảo đảm tính nguyên vẹn của chương trình, phim đã được phát trên kênh, bao gồm cả tên, biểu tượng (logo) của kênh chương trình; 3- Bảo đảm tuân thủ hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận bản quyền; tính nguyên vẹn của nội dung chương trình sau khi được biên tập, phân loại theo quy định tại khoản 1, Điều 20a Nghị định này. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 2/10
Thế giới: Hơn 623,3 triệu ca mắc Covid-19
Việt Nam: Số ca mắc mới thấp nhất trong hơn 4 tháng qua
Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân mới